

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STP-HCTP&QLXLVPHC

Bình Dương, ngày tháng năm 2024

V/v cấp giấy tờ hộ tịch cho các trường hợp người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân

Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của liên hợp quốc (*Quyết định số 402/QĐ-TTg*); Quyết định số 514/QĐ-BTP ngày 01/4/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (*Quyết định số 514/QĐ-BTP*). Trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản gửi các địa phương để khai thực hiện các nội dung về hộ tịch, quốc tịch theo quy định pháp luật. Đồng thời, năm 2022, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quốc tịch, hộ tịch, cư trú cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Bình Dương và một số tỉnh, thành khác. Tiếp đó, từ năm 2023 - 2024, Sở Tư pháp đã cử một số công chức là đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ về việc cấp các giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch và giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do, người không quốc tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 402/QĐ-TTg; Quyết định số 514/QĐ-BTP ngày 01/4/2021 của Bộ Tư pháp và để có cơ sở giải quyết cấp giấy tờ nhân thân cho người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại Bình Dương, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố:

1. Tiếp tục hướng dẫn công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho các trường hợp người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương theo hướng dẫn của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp.

(*Tài liệu tập huấn, hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp được gửi kèm theo Công văn này*).

2. Thực hiện rà soát, báo cáo việc đăng ký hộ tịch cho các nhóm đối tượng trên (*theo phụ lục đính kèm*) và gửi về Sở Tư pháp trước ngày **15/11/2024** để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến cấp giấy tờ hộ tịch cho các trường hợp người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của liên hợp quốc, Sở Tư pháp đề nghị các Phòng Tư pháp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD STP (để BC);
- Các PGĐ (để biết);
- UBND cấp huyện (để phối hợp chi đạo);
- Lưu: VT, HCTP&QLXLVPHC, H.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Phương Ngọc